

MATICHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :	
Source :	ไทยโพสต์		
Date :	- 3 พ.ค. 2550	Page :	8
		No :	50196494

สอบ O-NET 'ครึ่งเดียว' ปจบม.ปลาย

พญาไท ● สกอ.ทปอ.สทศ.ระบุชัด คนที่จะสมัคร แอดมิชชันได้ ต้องสอบ O-NET ครึ่งแรกครึ่งเดียวในปีที่จบชั้น ม.ปลายเท่านั้น หากใครไม่เข้าเกณฑ์ให้ไปสอบตรงกับมหาวิทยาลัย "วันชัย" ขานรับเตรียมส่งหนังสือขอความร่วมมือจากอธิการบดี ให้ออกเกณฑ์พิเศษรองรับพวกสอบ O-NET ไม่สมบูรณ์

เมื่อเวลา 15.20 น.ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดแถลงภายหลังการประชุมหารือกับ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และ ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการทางออก ภายหลังจากที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งระงับคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ของศาลปกครองขอนแก่น ที่ห้าม สกอ.และกรรมการบริหาร สทศ.นำมติของ ทปอ.ครั้งที่ 5/2549 ลงวันที่ 14 ต.ค.2549 ที่ให้นำคะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ครึ่งแรกครึ่งเดียวมาใช้ในระบบแอดมิชชัน ว่าจากการหารือทั้ง 3 ฝ่าย เห็นพ้องว่าการนำคะแนน O-NET มาใช้ในระบบแอดมิชชันเพื่อคัดเลือกคนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษานั้น ต้องเป็นไปตาม

มติของ ทปอ.ที่กำหนดให้นำเอาผลคะแนน O-NET ที่ เป็นผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในปีที่จบการศึกษาเท่านั้น

ดร.กฤษณพงศ์กล่าวต่อว่า ส่วนผู้ที่เรียนจบก่อนปีการศึกษา 2549 หรือผู้ที่สอบ O-NET ในปีการศึกษา 2548 ไม่ครบทุกวิชาแล้วมาสอบเพิ่มในปีการศึกษา 2549 บุคคลเหล่านี้ถือว่าไม่เข้าเกณฑ์ตามมติของ ทปอ.จึงไม่มีสิทธิ์ที่จะสมัครแอดมิชชันในปีนี้ได้ เพราะการสอบ O-NET ต่างปีการศึกษาจะทำให้ไม่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กับค่าเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) และค่าเฉลี่ยสะสมรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ (GPA) ตามที่วัดปุระสงค์ของการสอบ O-NET ระบุไว้ ในเรื่องนี้ได้พูดคุยกับ รศ.ดร.วันชัย เพื่อหาทางออกแล้ว โดยให้เด็กกลุ่มนี้ไปสอบตรงเข้ามหาวิทยาลัย

ด้าน รศ.ดร.วันชัยชี้แจงว่า ทาง ทปอ.ได้หาทางเยียวยาให้เด็กกลุ่มนี้ โดยจะทำหนังสือไปยังอธิการบดีมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อขอความร่วมมือในการกำหนดเกณฑ์การรับเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากหลังจากการรับสมัครแอดมิชชันจบลง จะมีบางคณะหรือสาขาวิชาที่ยังมีที่นั่งไม่เต็ม ดังนั้นก็ให้แต่ละมหาวิทยาลัย กำหนดเกณฑ์คุณสมบัติได้เลย บางครั้งอาจ ให้ใช้คะแนน O-NET ครั้งที่ 2 ก็ได้

"ผลการหารือที่ออกมาเช่นนี้ เรียบยงกันว่าตัดสินอย่างเป็นธรรมและเห็นใจทุกฝ่าย แต่คนที่ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์แล้วมาสมัครแอดมิชชันเราไม่สามารถอนุญาตได้เพราะจะกระทบกับคนส่วนใหญ่กว่าแลคน ส่วนพวกจบปี 2548 ไม่รู้ว่าต้องสอบ O-NET ทั้งหมด ในปีที่จบการศึกษา อ้างค่อยหาวิธีอีกทีเพราะไม่อยากให้เรื่องวุ่นวาย" ประธาน ทปอ.กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ยอดผู้สมัครแอดมิชชันพร้อมชำระเงินมีทั้งหมด 107,967 ราย แต่ยังไม่ได้จำแนกว่าเป็นผู้ที่สอบ O-NET ครึ่งแรกในปีที่จบการศึกษา 2549 กี่คน และเป็นผู้ที่สอบครึ่งแรกครึ่งเดียวกี่คน คนละกี่วิชา อย่างไรก็ตาม ทาง สทศ.ยืนยันตัวเลขผู้ที่จบการศึกษาปีก่อนปี 2549 แล้วมาสอบ O-NET ครึ่งแรกจำนวน 1,889 ราย แต่ไม่สามารถระบุได้ว่า มาสมัครแอดมิชชันกี่ราย และในจำนวนนี้มี 507 ราย ที่จบการศึกษาในปี 2548 แล้วมาสอบ O-NET ครึ่งแรก และพบว่ากว่า 1,382 ราย ที่มหาวิทยาลัยต้องหาทางเยียวยาให้แต่ก็ไม่สามารถระบุได้ว่า ในจำนวนนี้จะมาสมัครแอดมิชชันกี่คน อย่างไรก็ตาม ยังพบด้วยว่ากว่า 385 ราย เป็นผู้ที่จบการศึกษาในปี 2548 และสอบ O-NET ครึ่งแรกครบ 5 วิชาแต่มาสมัครสอบซ้ำอีกในปีนี้ ซึ่งหากใช้คะแนน O-NET ครึ่งแรกในการประมวลผลแอดมิชชันก็สามารถทำได้เลย